

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
HỘI TỈNH KIÊN GIANG

Rạch Giá, ngày 29 tháng 11 năm 2022

Số: 68-CV/HĐĐ

Về việc triển khai phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” năm học 2022 - 2023

Kính gửi: - Hội đồng Đội các huyện, thành phố.

Căn cứ Công văn số 166-CV/HĐĐTW, ngày 07/11/2022 về việc triển khai Phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” năm học 2022 - 2023;

Để phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” góp phần hình thành thói quen đọc sách tiến tới xây dựng văn hóa đọc lành mạnh cho thiếu nhi. Nay Hội đồng Đội tỉnh triển khai công văn phát động phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” năm học 2022 - 2023, đề nghị Hội đồng Đội các huyện, thành phố thực hiện, cụ thể:

1. Giới thiệu, trao đổi các chuyên đề, chuyên mục, bài viết, các cuốn sách về truyền thống lịch sử của Đội, các tấm gương anh hùng nhỏ tuổi, các gương thiếu nhi tiêu biểu trong các buổi sinh hoạt tuyên thống của tổ chức Đoàn, Đội, kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 82 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh; kỷ niệm 60 năm Ngày phong trào “*Nghìn việc tốt*”; kỷ niệm 65 năm phong trào “*Kế hoạch nhỏ*”, sinh hoạt Sao, sinh hoạt Đội theo chủ đề “*Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng*”.

2. Khuyến khích, hỗ trợ các em thiếu nhi tham gia viết tin, bài, sáng tác các tác phẩm văn học gửi các cơ quan báo chí của Đoàn, Đội; tham gia các cuộc thi: Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ, giải thưởng “*Cây bút tuổi hồng*”, Trạng nguyên nhỏ tuổi, Trạng nguyên tiếng Anh, định hướng xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các nhóm bút, câu lạc bộ phóng viên nhỏ tuổi, câu lạc bộ phát thanh măng non, câu lạc bộ sáng tác thơ văn của thiếu nhi.

3. Phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo, các đơn vị có liên quan tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ làm công tác thiếu nhi tại các cơ sở Đội được trang bị sách, báo nghiệp vụ Đoàn, Đội. Hướng dẫn các Liên đội đề xuất với cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường trong công tác đảm bảo nguồn kinh phí ngân sách được bố trí hàng năm và sử dụng các nguồn thu hợp pháp, các nguồn thu từ phong trào, hoạt động của Đội để trang bị các ấn phẩm, sách báo dành cho thiếu nhi.

Phấn đấu hàng tuần, mỗi Liên đội, Chi đội được trang bị các số báo tuần của báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng; thường xuyên trang bị và bổ sung các ấn phẩm sách giáo dục, lịch sử, truyền thống. Bên cạnh đó, có kế hoạch huy động nhiều nguồn kinh phí để trang bị thêm các ấn phẩm khác như: Thiếu niên Tiền phong thứ 6, Thiếu niên Tiền phong thứ 7, Học trò cười, Nhi đồng Chăm học, Cười vui, Khoa học khám phá, Kỹ năng sống...

Trên đây là công văn phát động phong trào “*Đọc và làm theo báo Đội*” năm học 2022 - 2023, đề nghị Hội đồng Đội các huyện, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị triển khai thực hiện trên tinh thần chỉ đạo của tỉnh.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP HĐĐ.

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Dư Phạm Hữu Khuyến